



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 723
Chủ nhật
Ngày 7 - 11 - 2021

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(Xem tin trang 8)



Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ và nhân dân thôn Hòe Nha, xã Thụy Chính (Thái Thụy).

THÀNH PHỐ Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Chiều ngày 6/11, thành phố Thái Bình họp triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế địa phương; ban hành 265 văn bản các loại chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện thành phố đang cách ly, giám sát sức khỏe gần 2.000 trường hợp, trong đó cách ly tập trung 80 trường hợp; đã có trên 142.000 người từ đủ 18 tuổi trở lên tiêm vắc-xin phòng Covid-19, đạt 97,2%.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại Thái Bình có nhiều diễn biến mới phức tạp. Để chủ động phòng, chống dịch trong tình hình mới, kiên quyết không để dịch bùng phát, lây lan trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị, các xã, phường tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt người từ tỉnh ngoài trở về địa phương. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng...

MINH NGUYỆT

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại huyện Quỳnh Phụ

Chiều ngày 6/11, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây ớt tại xã An Ấp (Quỳnh Phụ) thuộc đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh nhằm phòng, trừ bệnh hại vùng rễ và nâng cao năng suất, chất lượng một số cây trồng thuộc họ cà tại Thái Bình" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện.

(Xem tiếp trang 6)

THU TRANG

Tiếp nhận 2 xe cứu thương do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng

Sáng ngày 6/11, Sở Y tế tổ chức tiếp nhận 2 xe cứu thương do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Dự lễ tiếp nhận và bàn giao xe có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; đại diện Sở Y tế và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

(Xem tiếp trang 8)

HOÀNG LANH

Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/11

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 6/11, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 249,9 triệu người, trong đó hơn 5,05 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 6/11, cả nước ghi nhận thêm 7.491 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.480 ca trong nước và 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 961.038 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 88,4 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.754 bệnh nhân. Hiện 839.101/961.038 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 20 giờ 20 phút ngày 6/11, ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại khu cách ly tập trung huyện Hưng Hà là công dân trở về từ vùng dịch phía Nam.

Toàn tỉnh hiện có 235 trường hợp F1 và 1.512 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 1.412 mẫu, trong đó 592 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 820 mẫu test nhanh.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch tính từ ngày 12/10 đến nay là 18.640 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế khác đang cách ly, điều trị 26 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.662 trường hợp, trong đó 1.321 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 341 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 20 giờ ngày 6/11, Thái Bình đã thực hiện tiêm 958.189 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

KỶ NIỆM 104 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2021)

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI

Cuộc cách mạng của lòng dân

(nhandan.vn) Cách mạng Tháng Mười đã diễn ra cách đây hơn 100 năm nhưng tầm ảnh hưởng của nó vượt mọi không gian, thời gian, dẫn dắt các quốc gia trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười - cuộc cách mạng của lòng dân, là động lực và hình mẫu cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.



Ảnh tư liệu

“Ngôi sao chỉ đường” cho cách mạng Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga đã mở đầu và là cột mốc đánh dấu thời đại mới trong lịch sử loài người, đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, thời đại làm chủ của người lao động và quần chúng cần lao, xây dựng một chế độ không còn áp bức, bóc lột vì hạnh phúc của đông đảo nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, từ bài học của cuộc Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò chỉ đường, dẫn lối của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam, đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng chế độ vì hạnh phúc của nhân dân: “Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam”⁽¹⁾.

Cho dù sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu có làm

chậm tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội trên thế giới nhưng không thể đảo ngược được xu thế đi lên chủ nghĩa xã hội ở phạm vi toàn cầu. Đảng khẳng định theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người tất yếu sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, kiên định mục tiêu xây dựng một chế độ giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, kiên định xây dựng chế độ làm chủ của nhân dân ở nước ta không chỉ là nguyện vọng của nhân dân mà còn là xu thế tất yếu khách quan: “Trong bất kỳ điều kiện và tình huống nào, phải kiên quyết thực hiện đường lối đổi mới và mục tiêu đổi mới, kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”⁽²⁾.

Một trong 5 quan điểm chỉ đạo do Đại hội XIII của Đảng chỉ ra là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”⁽³⁾. Vì vậy, kiên định mục tiêu này là kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ

Chí Minh và Đảng đã lựa chọn con đường Cách mạng Tháng Mười.

Cuộc cách mạng của lòng dân

Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là rất cần thiết và quan trọng nhưng chưa đủ mà cần tập hợp, tổ chức và vận động được nhân dân ủng hộ và tham gia đường lối của Đảng. Vì vậy, xây dựng được đội quân chính trị và vũ trang hùng hậu từ quần chúng nhân dân tham gia cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ của cuộc cách mạng cũng là một bài học quan trọng làm nên thành công của Cách mạng Tháng Mười.

Xác định được tầm quan trọng của quần chúng nhân dân đối với sự thành công của cách mạng, Đảng Bôn-sê-vích xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn Đảng lúc này là đấu tranh giành đa số giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân, thành lập đội quân chính trị đông đảo và đủ sức lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, cô lập và đánh bại các đảng thỏa hiệp Mensê-vích và xã hội cách mạng. Vì vậy, những người Bôn-sê-vích đã kiên trì đi vào quần chúng công nhân và nhân dân để giáo dục, vận động và tập hợp quần chúng

ủng hộ Đảng và tích cực thực hiện khẩu hiệu của Đảng. Đảng nhận thức được rằng chỉ có thông qua đấu tranh, hoạt động cách mạng và tổ chức mới có thể giáo dục và tuyên truyền cho quần chúng.

Cách mạng Tháng Mười thành công vì nó là một cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc, là sự nổi dậy của đông đảo quần chúng dưới khẩu hiệu “công nông binh liên hiệp lại” không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo hay thành phần dân tộc. Thành công của cách mạng là do: “Dưới ánh sáng của Luận cương, Đảng Bôn-sê-vích đã tập hợp đội ngũ toàn Đảng, xây dựng thành công một đội quân chính trị ngày càng đông đảo và đủ sức đánh bại các thế lực chống đối, tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10”⁽⁴⁾.

Lênin đã nhiều lần nhấn mạnh về sức mạnh của quần chúng, của việc tập hợp lực lượng đối với sự thành công của cách mạng: “Chúng ta đã giành được đa số trong giai cấp đứng làm đội tiên phong của cách mạng, đội tiên phong của nhân dân và có khả năng lôi cuốn quần chúng theo mình. Chúng ta đã giành được đa số trong nhân dân... Thắng lợi chắc chắn thuộc về chúng ta”⁽⁵⁾; “Công nhân Nga có lẽ sẽ không thể giành được chính quyền từ tay giai cấp tư sản nếu không được cảm tình và tín nhiệm của những quần chúng bị áp bức ở miền ngoại vi nước Nga”⁽⁶⁾.

Việt Nam đang gặt hái được nhiều thành công trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vì chúng ta đã tin tưởng và đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Lênin từng khẳng định: “...Cái ngày vĩ đại ấy càng cách xa chúng ta, thì ý nghĩa của cuộc cách mạng vô sản ở Nga càng trở nên rõ rệt, chúng ta cũng càng suy nghĩ sâu về toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn của công tác của chúng ta”⁽⁷⁾. Những kinh nghiệm mà cuộc cách mạng này đã để lại cho Việt Nam: “Đi theo con đường do Lênin vĩ đại đã vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi rất to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười về vang, đối với Lênin vĩ đại... là vô cùng sâu sắc”⁽⁸⁾.

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, T.11, tr.180

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 21

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, T.2, tr.324

(4) Lê-nin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1977, T. 3, tr.81

(5) Lê-nin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1977, T. 34, tr.324

(6) Lê-nin, Stalin: Về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười, Nxb Sự thật, H, 1967, tr. 230

(7) Lê nin: Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcova, 1977, tập 44, tr.179

(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr.397



Sâu nặng với Trường Sa

■ KHẮC DUẨN

Năm 2017, tôi cùng những ấn phẩm của Báo Thái Bình vượt hàng nghìn ki-lô-mét đường bộ và hàng trăm hải lý ra các đảo trên quần đảo Trường Sa. Tận tay trao những số báo mới nhất cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bền gan vững chí bảo vệ Tổ quốc và sự toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển quê hương, ai cũng đón nhận món quà một cách hồ hởi, yêu thương khiến tôi vô cùng xúc động.

Trường Sa đêm cuối năm. Bầu trời và mặt biển tối đen như mực. Càng về khuya lạnh, gió càng thốc và sóng cứ chồm chồm gào thét. Trong ánh đèn mờ dưới khoang tàu, dù mệt lả vì say sóng tôi vẫn cố chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp và sắp lại những tờ báo tết để sáng mai lên đảo tặng anh em cán bộ, chiến sĩ đầu tiên trên hành trình đến các đảo và điểm đảo ở Trường Sa.

Trong không khí bộ đội chuẩn bị đón tết sớm, khi được trao tặng những số báo mà trong đó Báo Thái Bình dành nhiều trang để phản ánh về Trường Sa, Trung úy Nguyễn Đình Sơn, Chính trị viên đảo Đá Lớn B xúc động chia sẻ: Ở đảo này người Thái Bình nhiều lắm, tôi cũng quê gốc Thái Bình đây! Thật tình, chỉ nhìn thấy bìa báo có hai chữ Thái Bình là chúng tôi đã rung rung nhớ về quê hương rồi. Ở hải đảo xa xôi mà có được tờ báo để đọc sau những phiên gác là quý lắm; cảm ơn Báo Thái Bình và cảm ơn nhà báo nhé.

...Cô Lin là đảo có vị trí trọng yếu trong cụm đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Ở đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải tập trung cao độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn cho bà con ngư dân khai thác hải sản. Sau bữa cơm chiều, Thượng úy Vũ Đức Mạnh, Chính trị viên đảo Cô Lin, quê ở xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy kéo tôi đi một vòng quanh đảo. Cảm những tờ báo còn thơm mùi giấy mới mà tôi tặng, anh nghẹn ngào: Những tờ báo Thái Bình là món quà tinh thần rất lớn và cũng trở thành tài liệu sinh hoạt chính trị, văn hóa của anh em bộ đội trên đảo. Lâu lắm rồi đảo Cô Lin mới được đoàn công tác từ đất liền ra tặng sách, báo. Quý lắm! Hạnh phúc nhất là được đọc báo của quê hương.

Sáng sớm hôm sau, tiễn chúng tôi rời đảo để lên tàu tiếp tục hải trình Trường Sa, anh Mạnh nói với theo: Lần sau các nhà báo ra đảo nhớ mang theo nhiều báo tặng anh em nhé. Rồi giọng một chiến sĩ khác tiếp vào: Đó là sợi dây kéo gần hải đảo với quê hương người chiến sĩ đấy các anh ơi, chúng tôi mong lắm!

Do đường xa, đi lại khó khăn nên số lượng báo mang ra tặng bộ đội Trường Sa có hạn. Vì thế, ở những đảo quân số đông thì 5 - 6 cán bộ, chiến sĩ chung nhau đọc một tờ báo. Dưới tán lá bàng vương, cạnh cột mốc chủ quyền, bên chân bờ sóng âm ào, ở đâu anh em cũng chăm chú đọc và ngắm ảnh trên từng trang báo. Chiến

Toàn cảnh Đảo Phan Vinh A thuộc quần đảo Trường Sa.

sĩ Vũ Tuấn Phong, đảo Sinh Tôn Đông, quê ở xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ bộc bạch: Báo Thái Bình hấp dẫn chúng tôi bởi những thông tin cập nhật về quê hương, nhất là phản ánh rất sinh động về cuộc sống của bộ đội Trường Sa đang ngày đêm canh giữ biển, trời Tổ quốc. Dưới góc nhìn và cách viết của nhà báo, Trường Sa hiện lên thật đẹp, thật hùng vĩ, thật nên thơ, quân và dân trên các đảo cũng rất đổi hiên ngang, kiên cường, anh dũng. Chính điều đó càng khiến chúng tôi thêm yêu, gắn bó với đảo và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân giao phó.

Các chiến sĩ là người Thái Bình thì phần khởi khi đọc Báo Thái Bình vì thấy sự đổi thay đi lên mọi mặt của quê hương, tự hào khoe với đồng đội về con người, mảnh đất quê mình. Còn những chiến sĩ ở các tỉnh, thành phố khác cũng thích thú bởi được biết thêm về một miền quê

có truyền thống cách mạng, bề dày văn hóa và từng ngày phát triển. Chiến sĩ Lê Quốc Quý, đảo Tiên Nữ, quê ở Khánh Hòa cho biết: Đọc Báo Thái Bình tôi như được du lịch trải nghiệm và hiểu hơn về một miền quê trù phú của "chị Hai năm tấn" mà tôi ít có dịp được đến thăm.

Là người từng đưa hàng trăm đoàn nhà báo ra tác nghiệp ở Trường Sa, Đại tá Nguyễn Hưng, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 cho biết: Báo Thái Bình và các cơ quan báo chí trong cả nước là người bạn thân của chúng tôi. Họ như con tàu chuyên chở thông tin từ đất liền ra với bộ đội Trường Sa và từ hải đảo xa xôi về với đất liền. Những dòng thông tin kết nối đó đã làm cho Trường Sa không còn xa, để đồng bào trong và ngoài nước yên tâm, tin tưởng, chia sẻ, hỗ trợ nhiều hơn về mọi mặt cho quân, dân trên các đảo. Đồng thời, tờ báo cũng là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời, tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa vượt qua gian lao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ

vững chắc lãnh thổ, lãnh hải và vùng trời thiêng liêng phía cực Đông của Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Câu chuyện của tôi với bộ đội Trường Sa đón nhận các ấn phẩm Báo Thái Bình ngày ấy thấm thoát đã gần 5 năm. Thời gian, tình cảm của tôi với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ngày thêm gắn bó. Cây bàng vương, món quà từ Trường Sa mang về tòa soạn Báo Thái Bình trông nay tán rộng và ngày thêm vươn cao. Công nghệ phát triển, tôi và các chiến sĩ cũng thường xuyên trò chuyện qua zalo không chỉ thấy tiếng mà còn thấy hình. Trò chuyện với Trung tá Phạm Thanh Tân, Chủ nhiệm Phòng không Lữ đoàn 146, anh phần khởi cho biết: Ở tất cả các đảo và điểm đảo bây giờ đều có điện và internet rồi. Vì thế, anh em người Thái Bình đang công tác ở Trường Sa có điều kiện thường xuyên đọc Báo Thái Bình điện tử, cập nhật thông tin về quê hương hàng ngày nên ai cũng vui và phần khởi lắm.



Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông trồng cây xanh trên đảo.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

NƯỚC NGA mãi trong tôi



■ HÀ THANH

Đó là cảm xúc, cũng là câu nói mà các doanh nhân đã từng học tập, làm việc tại Liên bang Nga chia sẻ khi nhớ về những kỷ niệm ở xứ sở Bạch Dương. Mỗi người chọn cho mình một hướng đầu tư kinh tế khác nhau nhưng ở họ có chung một tình yêu với nước Nga, tư duy phát triển doanh nghiệp khoa học và bền vững.

Nếu nói về mô hình trang trại chăn nuôi quy mô lớn và hiện đại đầu tiên ở Thái Bình, nhiều người nghĩ ngay đến anh Phạm Bá Vang, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Bình (thành phố Thái Bình). Tổng diện tích trang trại rộng 5,4ha, trong đó 1,4ha là lán trại chăn nuôi, còn lại là diện tích cây xanh và hồ nước phục vụ bảo vệ môi trường. Mỗi năm trang trại của anh Vang xuất ra thị trường bình quân 15.000 con lợn giống và lợn thịt, cho doanh thu trên 50 tỷ đồng. Anh Vang chia sẻ: Tôi có 10 năm làm việc ở Nga. Tôi thấy người Nga sống đôn hậu, có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, khoa học. Được chứng kiến nông dân Nga chăn nuôi quy mô lớn và áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín từ sản xuất con giống đến xuất chuồng, chăn nuôi an toàn sinh học cho hiệu quả

cao và bền vững nên khi về nước tôi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và áp dụng theo mô hình của họ. Thực tế chứng minh, việc chủ động con giống giúp tôi không phải luân chuyển đàn bảo đảm sức khỏe vật nuôi, chủ động lựa chọn được con giống tốt và không bị phụ thuộc vào thị trường. Hệ thống chuồng trại được đầu tư hiện đại, điều hòa không khí mang lại nhiều lợi ích là bảo vệ sức khỏe cho đàn lợn, giảm tiêu tốn thức ăn và chất lượng thịt lợn cao. Đây là những yếu tố giúp đàn lợn lớn nhanh, ít bị dịch bệnh, chất lượng và bán giá cao.

Đến thăm doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của anh Phạm Xuân Pha, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Phương Thanh (xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình), ngay khi bước vào cổng chúng tôi đã thoảng nghe giai

điệu của bài hát nổi tiếng Cachiusa qua tiếng kèn saxophone mà anh đang chơi. Anh chia sẻ: Dù chỉ có 5 năm ở thành phố Astrakhan nhưng mình đã yêu và lưu luyến đất nước Nga bởi cảnh sắc tươi đẹp, nền văn hóa và âm nhạc vĩ đại cùng con người chân thật, sống hồn nhiên, vui tươi, yêu đời. Tôi học được ở họ phong cách làm việc tận tụy, đam mê, không ngừng đổi mới sáng tạo. Ở lĩnh vực thủ công mỹ nghệ xuất khẩu như doanh nghiệp của chúng tôi, vấn đề đổi mới mẫu mã là yếu tố sống còn vì thị hiếu của người Nga nói riêng, các nước châu Âu nói chung thay đổi liên tục theo mùa. Với dòng sản phẩm chính là chậu hoa cảnh bằng gỗ thân thiện với môi trường, nhờ có nhiều mẫu mã hấp dẫn, đến nay sản phẩm của chúng tôi đã có mặt ở thị trường các nước: Nga, Đan Mạch, Thụy

Điển, Mỹ, Úc, mỗi năm doanh thu đạt hơn 1 triệu USD.

Ở Thái Bình hiện có hơn 40 doanh nhân từng có thời gian học tập, công tác, lao động ở Liên bang Nga. Doanh nghiệp của các doanh nhân này không chỉ phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới mà còn đứng vững trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Ông Ngô Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Cấp nước Bách Hưng Phát (huyện Vũ Thư) cho biết: Với bản chất không ngại khó, sợ khổ, kiên trì, nhẫn nại của người Việt cộng với tinh thần làm việc nghiêm túc, có mục tiêu, tư duy khoa học học được từ người Nga đã giúp chúng tôi luôn biết vượt qua những khó khăn, thử thách để vươn tới thành công. Đặc biệt, sự đoàn kết, thủy chung mà hai đất nước Việt - Nga vun đắp suốt chiều dài lịch sử cũng lan tỏa để các doanh nhân có những năm tháng sống ở Nga luôn gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp bền vững.

Vì yêu nước Nga nên các doanh nhân thường xuyên tổ chức gặp mặt, giao lưu chia sẻ kỷ niệm đẹp về những ngày sinh sống, làm việc trên đất nước Nga và động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Ông Vũ Xuân Chiến, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Thái Bình cho biết: Trong những năm qua, 400 hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga nói chung, các doanh nhân từ Nga trở về quê hương lập nghiệp nói riêng luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tích cực hoạt động vì cộng đồng. Ngoài bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống cho hàng nghìn lao động, tích cực đóng góp ngân sách cho nhà nước, các doanh nghiệp còn hăng hái tham gia ủng hộ tặng quà tết cho hộ nghèo, cứu trợ đồng bào bị thiên tai và ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá trên 300 triệu đồng/năm. Đó cũng là nét đẹp văn hóa của các doanh nhân góp phần tô điểm cho tình hữu nghị Việt - Nga thêm bền vững.



Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu Phương Thanh của doanh nhân Phạm Xuân Pha tạo việc làm cho 60 lao động.

Vườn xinh giữa phố

■ TRỊNH CƯỜNG - TIẾN ĐẠT

Cùng chung tình yêu thiên nhiên và niềm đam mê trồng trọt, vợ chồng anh Lê Ngọc Hiền và chị Nguyễn Thị Linh, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) đã biến khoảng sân thượng nhỏ của gia đình thành một vườn rau xanh mát, như một hình thức giải trí và tăng thêm dinh dưỡng cho bữa ăn. Điều đặc biệt, đây là vườn rau được trồng hoàn toàn bằng phương pháp thủy canh và sử dụng phân bón hữu cơ do anh chị tự học hỏi, nghiên cứu, chế tạo như một hướng đi mới để sống xanh và thân thiện với môi trường.



Vợ chồng anh Lê Ngọc Hiền và chị Nguyễn Thị Linh bên vườn rau thủy canh của gia đình.

hỏi từ những người có chung sở thích về nông nghiệp. Làm vườn theo phương pháp thủy canh sử dụng phân bón hữu cơ được đôi vợ chồng trẻ lựa chọn, ứng dụng cho khu vườn của gia đình. Đây là phương pháp canh tác rất phổ biến tại các nước phát triển, được một số tỉnh phía Nam ứng dụng theo quy mô trang trại song còn xa lạ tại địa phương. Thủy canh là phương pháp trồng cây tiên tiến, sở hữu rất nhiều ưu điểm so với các mô hình canh tác truyền thống như tận dụng diện tích, tối ưu không gian so với những hình thức trồng thổ canh trước đây, hệ thống tưới tự động hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ sẽ giúp tiết kiệm nước, phân bón, sức lao động, thời gian, mô hình canh tác không có cỏ dại, kiểm soát được sâu bệnh, tăng năng suất gấp 2 lần, bảo đảm chất lượng nông sản...

Vốn là sĩ quan quân đội tại trường đào tạo nghề đã quen với việc tăng gia sản xuất tại đơn vị, được sự động viên, giúp sức của vợ, anh Hiền đã lên ý tưởng, đo đạc, thiết kế khu vườn. Sau 1 tuần tự chế tạo, lắp ráp, vườn thủy canh của anh chị đã hoàn thiện với các giàn trồng được làm bằng ống PVC cách nhiệt cùng hệ thống tưới nước liên hoàn tự động hẹn giờ. Nước từ thùng chứa sẽ được tự động bơm trực tiếp lên trên cao rồi chảy ngược trở lại thùng, tạo thành một vòng khép kín theo thời gian hẹn trước, thiết kế hồi lưu này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức mà vẫn bảo đảm nguồn nước dồi dào cho cây, không còn nỗi lo thiếu nước hoặc úng ngập như trước. Là cô giáo dạy văn tại Trường THPT Chuyên Thái Bình nhưng ngoài khoảng thời gian dành cho công việc và gia đình, niềm đam mê nghiên cứu về những mô hình nông nghiệp xanh luôn thôi thúc chị Linh. Thông qua mạng xã hội, sau khi gia nhập cộng đồng liên minh nông nghiệp tử tế, chị đã có thêm nhiều kiến thức từ những người chung chí hướng. "Trước đây, gia đình tôi trồng rau dùng phân bón hóa học, sau khi nhận ra những tác động tiêu cực, chúng tôi đã tự học cách ủ phân bón hữu cơ, trực tiếp tạo nguồn rau sạch cho gia đình và lan tỏa những giá trị tích cực của việc canh tác nông nghiệp xanh đến cộng đồng" - chị Linh chia sẻ.

Từ việc học trên internet, anh Hiền và chị Linh đã tự chế tạo được chế phẩm IMO vi sinh vật bản địa, được điều chế bằng cách tận dụng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương như cám gạo, đường nâu, rác hữu cơ từ bếp, đạm cá, đậu nành, chuối... ngâm ủ thành phân hữu cơ để tưới cho rau trong vườn. Anh Hiền cho biết: Phương pháp làm chế phẩm IMO tương đối dễ thực hiện, chỉ gần 1 tháng là có thể sử dụng, rất an toàn với cây trồng, người sử dụng và vật nuôi. Chế phẩm sinh học IMO chứa các vi sinh vật có lợi, kích thích hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cây trồng, bổ sung vitamin, giúp kích rễ, mầm chồi phát triển, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng tốt, kích thích tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, IMO giúp cải tạo đất và phân giải các chất hữu cơ khó tiêu thành dinh dưỡng dễ tiêu, phục hồi đất hư tổn, giúp người trồng trọt ứng dụng công nghệ sạch, hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ, bền vững bảo vệ môi trường trong tương lai. Thành công bước đầu của việc tự làm chế phẩm sinh học IMO đã tạo động lực cho vợ chồng anh Lê Ngọc Hiền và chị Nguyễn Thị Linh tiếp tục tìm tòi, tự sản xuất thêm một số sản phẩm phân bón hữu cơ để hỗ trợ cộng đồng.

Những bận bịu cuộc sống như gác lại trước khoảng không gian 6m² trên sân thượng, được thả hồn thư thái ngắm nhìn màu xanh của mồng tơi, cải xanh, cải ngọt, rau diếp, đỗ leo, dưa chuột... được thu hoạch những trái ngọt, rau xanh do chính tay mình chăm sóc phục vụ bữa cơm gia đình, đó như những trải nghiệm của đam mê, gói thành niềm vui nho nhỏ, khó diễn tả thành lời. Với đôi vợ chồng trẻ, vườn rau được xem như đứa con tinh thần giúp gia đình có thêm những nguồn năng lượng tích cực, vừa giúp cải thiện về nguồn thực phẩm sạch vừa giúp giải tỏa tinh thần, mang đến niềm vui cho cả gia đình qua những ngày dịch bệnh căng thẳng. Thú vui sống xanh và lành được anh chị gửi gắm trong ước mơ có một mảnh vườn nhỏ để thỏa mãn thú vui trồng trọt và lan tỏa thêm niềm đam mê tới cộng đồng.

Qua quá trình tiếp cận thông tin, thấy tác hại của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác, anh Lê Ngọc Hiền luôn ấp ủ mơ ước về một vườn rau riêng của gia đình để bảo đảm vệ sinh và có thêm nguồn thực phẩm sạch phục vụ sinh hoạt. Anh đã nhiều lần thử nghiệm bằng cách xách từng xô đất lên tầng 4, tận dụng thùng xốp bỏ đi trồng rau trong đó nhưng cách trồng phổ biến này

luôn đối mặt với nhiều bất cập như làm nặng mái nhà, mất công tưới nước nhiều, rau sinh trưởng, phát triển kém... Khi gia đình có thêm thành viên mới cùng sự giãn cách xã hội do tác động của dịch bệnh càng thôi thúc anh nghiên cứu, tìm những ứng dụng tích cực cho đam mê của mình. Tận dụng khoảng thời gian nghỉ sinh, chị Nguyễn Thị Linh thông qua mạng xã hội đã giúp chồng tìm tài liệu, kết nối và học



Cùng tìm hiểu

BỆNH TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN

■ Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC

1. Trào ngược dạ dày là gì?

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng dịch dạ dày (bao gồm thức ăn, men tiêu hóa, hơi...) trào ngược lên thực quản, gây tổn thương thực quản, thanh quản, miệng...

Bình thường, mỗi khi chúng ta ăn uống, thức ăn đưa từ miệng xuống thực quản, cơ vòng thực quản dưới mở ra cho phép thức ăn xuống dưới dạ dày, sau đó tự động đóng kín lại để ngăn không cho thức ăn và dịch dạ dày trào ngược trở lại thực quản.

2. Trào ngược dạ dày có dấu hiệu như thế nào?

- Thấy ợ hơi, ợ nóng, ợ chua, có cảm giác nóng rát từ dạ dày, dưới xương ức lan lên cổ.

Các triệu chứng trên thường xuất hiện khi ăn no, khi đầy bụng khó tiêu, khi nằm ngủ, nhất là vào ban đêm.

- Có cảm giác buồn nôn.

- Đau tức ngực vùng thượng vị

Bạn có thể có cảm giác bị đè ép, thất ở ngực, xuyên ra sau lưng và cánh tay (nguyên nhân do axit trào ngược lên, kích thích vào các đầu mút sợi thần kinh trên bề mặt niêm mạc thực quản gây dấu hiệu đau như đau ngực).

Triệu chứng đau này dễ nhầm lẫn với các bệnh tim mạch và bệnh phổi cũng có cùng triệu chứng.

- Khó nuốt, do thực quản bị phù nề bởi dịch axit trào ngược lên.

- Khản giọng do dây thanh phù nề, làm khản giọng và ho do dịch viêm chảy xuống thanh quản, phế quản.

- Miệng tiết ra nhiều nước bọt.

- Ngoài các dấu hiệu trào ngược dạ dày phổ biến trên, người bệnh còn có thể gặp các triệu chứng khác như khó tiêu, đầy bụng, hen suyễn, viêm phổi...

3. Nguyên nhân bệnh trào ngược dạ dày?

Do sự suy yếu của cơ thắt thực quản dưới và sự dư thừa dịch axit, thức ăn và hơi bên trong dạ dày.

Những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của cơ thắt thực quản dưới:

- Tác dụng phụ của thuốc tây: Một số người có bệnh mãn tính phải dùng thuốc tây lâu ngày như thuốc kháng viêm ibuprofen, thuốc chống hạ đường huyết glucagon, thuốc aspirin và các loại



thuốc huyết áp... là nguyên nhân gây trào ngược dạ dày.

- Người dùng các chất kích thích lâu dài như: cafein, rượu, thuốc lá,... cũng tác động ảnh hưởng trào ngược dạ dày

- Các bệnh lý: Tổn thương hệ thần kinh phó giao cảm thực quản, bệnh lý nhiễm trùng ở thực quản gây xơ, yếu cơ vòng thực quản hoặc các bệnh lý di truyền, thoát vị hoành...

- Bệnh lý tại dạ dày như viêm loét dạ dày, trợt niêm mạc dạ dày, ung thư dạ dày hay hẹp hang vị, môn vị dạ dày...

- Thói quen ăn uống: Ăn quá no, ăn nhiều thực phẩm khó tiêu, uống nước có gas, đồ ăn nhanh, trứng, sữa,...

- Thừa cân béo phì, phụ nữ mang thai gây tăng áp lực lên vùng bụng, stress... cũng là nguyên nhân dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản.

4. Tác hại của bệnh trào ngược dạ dày

- Loét thực quản: Các vết loét có thể chảy máu, gây đau đớn và khó nuốt.

- Hẹp và sẹo thực quản: Khi tổn thương

ở thực quản liên lại có thể để lại sẹo gây hẹp thực quản làm tắc nghẽn.

- Thực quản Barrett: Là tình trạng mô vảy ở đoạn dưới thực quản bị biến đổi dị sản. Các tế bào đã bị biến đổi này có thể tiềm ẩn nguy cơ trở thành tế bào ung thư.

Do đó, những người bị thực quản Barrett nên đi nội soi dạ dày định kỳ để theo dõi các dấu hiệu cảnh báo sớm về ung thư.

- Ung thư thực quản cũng là một trong những hậu quả của trào ngược.

- Các ảnh hưởng khác như: Viêm họng, viêm thanh quản, viêm tai giữa tái diễn nhiều lần, tăng nặng bệnh hen suyễn, ăn mòn răng, axit trào vào phổi có thể gây xơ phổi...

5. Làm thế nào phát hiện sớm trào ngược dạ dày?

Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu trào ngược dạ dày thực quản như mô tả và đã nêu ở trên, bạn hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời theo chỉ định.

6. Phương pháp phòng, điều trị trào ngược dạ dày thực quản

Ngoài những đợt cấp tính, được khám và điều trị theo chỉ định, bệnh nhân cần quan tâm các phương pháp sau:

* Phương pháp không dùng thuốc: Duy trì một chế độ ăn phù hợp và khoa học, sẽ làm giảm đáng kể tần suất trào ngược dạ dày thực quản:

- Ăn thành từng bữa nhỏ và ăn nhiều lần.

- Lựa chọn các thực phẩm có tính kiềm, có khả năng trung hòa axit như: bánh mì, bột yến mạch hay đậm đặc tiêu như cá...

- Hạn chế thực phẩm kích thích tăng tiết axit, tăng kích thích cơ thắt dưới thực quản như: hoa quả chua có hàm lượng axit cao (chanh, cam, xoài, dứa...) hạn chế ăn các sản phẩm từ sữa dễ đầy hơi...

- Giảm sử dụng các thực phẩm giàu chất béo khó tiêu; thực phẩm cay nóng, đồ ăn nhanh...

- Không hút thuốc, uống rượu bia, đồ uống có gas, không sử dụng các chất kích thích...

- Giữ cân nặng hợp lý.

- Không nằm hoặc lao động ngay sau khi ăn.

* Về đồng ý:

- Giữ gìn ăn uống cân bằng âm dương, hàn nhiệt như nêu ở trên là rất quan trọng.

- Tập yoga hoặc thiền định để thư giãn giảm stress giúp làm giảm triệu chứng trào ngược dạ dày.

- Day bấm các huyệt: Huyệt thiên đột (ở chính giữa chỗ lõm sâu hõm ức); huyệt đản trung (ở chính giữa đường nối hai núm vú); huyệt trung quản (ở điểm cắt đường thẳng giữa bụng với đoạn nối hai bờ sườn dưới); huyệt hợp cốc (ở phân hõm giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ).

Day chìm, chậm sâu từ 3 - 5 phút, day hàng ngày hoặc day lúc ợ, buồn nôn.

- Dùng chè dây thay cho nước uống hàng ngày rất tốt. Chè dây có tác dụng kháng khuẩn HP, chống đầy hơi, bình vị.



KIỂM TRA TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây ớt được triển khai tại 13 hộ trên địa bàn xã An Ấp với tổng diện tích 1ha. Mục tiêu của đề tài nhằm ứng dụng các chủng vi sinh vật đối kháng tạo phân hữu cơ vi sinh trong phòng, chống bệnh hại vùng rễ cho cây khoai tây, cây cà chua, cây ớt tại Thái Bình; xây dựng quy trình kỹ thuật bón phân hữu cơ vi sinh để quản lý bệnh hại vùng rễ cây khoai tây, cây cà chua, cây

ớt phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Bình; xây dựng mô hình bón phân hữu cơ vi sinh trong quản lý bệnh hại vùng rễ cho cây khoai tây, cây cà chua, cây ớt ở một số huyện tại tỉnh Thái Bình. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2022.

Qua đánh giá kết quả bước đầu thực hiện đề tài, với việc sử dụng phân hữu cơ vi sinh cho cây ớt giúp đất tơi xốp, tăng hệ

vi sinh vật có ích trong đất; làm giảm bệnh hại trên rễ cây; chống được bệnh vàng lá, chống cây chết héo xanh; giúp giữ được độ bền của cây, nâng cao năng suất, chất lượng ớt.

Thời gian tới, đề tài tiếp tục được nhân rộng ở các nông hộ và địa phương khác để tự chủ loại phân bón hữu cơ vi sinh cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, tăng lợi nhuận và bảo vệ môi trường tỉnh Thái Bình.

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai đề tài về việc bảo quản sau thu hoạch đối với một số

loại rau, củ, quả chủ lực của tỉnh Thái Bình để giải quyết những vấn đề còn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như: được mùa mất giá, sản phẩm khó tiêu thụ...; góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu bền vững để phục vụ cho dự án nhà máy thực phẩm Thái Bình do tập đoàn TH True Milk đầu tư tại huyện Quỳnh Phụ.

Các chuỗi đề tài trên sẽ tạo thành quy trình từ sản xuất đến bảo quản và chế biến để phát triển các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Thái Bình một cách bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

RŨ ÁO KHÔNG ĐỂ SỜN CHỮ TRUNG

■ QUANG VIỆN

Sinh ra trong một gia đình tập ấm, khởi tổ có công lao lớn giúp họ tộc nhà Trần ở Long Hưng dấy nghiệp đế vương, Nguyễn Thành (người làng Kim Bôi, huyện Thần Khê, phủ Tân Hưng, tục gọi làng Lác, nay là thôn An Vinh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng) được thừa hưởng ân đức dòng tộc mà trở thành Thượng Xá sinh Quốc tử viện, đỗ đạt nhưng cuộc đời ông cũng nằm chìm bầy nổi trên đường quan lộ.



Tể tửu Quốc tử giám Nguyễn Thành được vua Lê Thánh Tông truy phong Phúc Thần và sắc chỉ làng An Vinh phụng thờ. Đền thờ ông mới được nhân dân thôn An Vinh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng xây dựng.

Làng Kim Bôi là một làng cổ của huyện Thần Khê, thời điểm đầu triều Lê sơ, phủ (lộ) Long Hưng được đổi tên thành phủ Tân Hưng. Làng được thành lập sau khi Lê Lợi lên ngôi, lập ra triều Lê, làng có tên Nôm là làng Lác. Truyền ngôn, người lập ra làng Lác lại chính là Tể tửu Quốc tử giám Nguyễn Thành, khi ông rời chức Tể tửu Quốc tử giám về nghỉ trí sĩ ở quê, ông đã cùng thân hữu phát cỏ lác, cỏ lau, đào đất, lấp trũng mở trường dạy học, dựng lên ngôi trường nhỏ giữa vùng quê hẻo lánh, xa phủ lỵ. Cũng từ đây, Nguyễn Thành có tên Bô Giảng tiên sinh. Người dân quý mến ông, gọi ông bằng cái tên “Phán Lác”, Nghè Tân... Nguyễn Thành đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) khoa Canh Thìn, niên hiệu Thánh Nguyên 1, đời Hồ Quý Ly (1400) và đã từng phò giúp cha con Hồ Quý Ly chống đỡ giặc Minh và ông cũng là người có công lao lớn giúp Lê Lợi kháng Minh thành công. Khi Lê Thái Tổ băng hà, triều đình nhà Lê sơ tin nhiệm Tiến cử Nguyễn Thành viết diếu văn “Văn Thái tổ Cao hoàng đế” tiến biệt nhà vua.

Đỗ Thái học sinh năm Canh Thìn 1400 dưới triều Hồ Quý Ly, Nguyễn Thành là quan văn nhưng trước hoạ mất nước ông cũng không ngại “xấn tay” lao vào cuộc chiến. Bắc quốc thời đó là Minh Thành Tổ thấy nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần mà từ đó nảy sinh ý định “phù Trần, diệt Hồ” đem quân chinh phạt nhà Hồ, viện cớ đó mà xâm lược nước ta. Năm 1406, nhà Minh sai tướng Chu Năng cùng hai phó tướng Trương Phụ, Mộc Thạch đem 10 vạn binh sang xâm lược nước ta. Hồ Hán Thương sai tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng đem quân thủy bộ đi ứng chiến. Nguyễn Thành đã sát cánh cùng Hồ Nguyên Trừng đem quân lên chặn giặc ở phòng tuyến sông Lô thuộc lộ Tam Giang. Nguyễn Thành được tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng tin

Đỗ Thái học sinh thời nhà Hồ (1400), Nguyễn Thành ra làm quan và giữ chức Tể tửu Quốc tử giám. Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” và “Việt sử thông giám cương mục” chép: “Mùa thu, tháng 8, Quý Ly thi Thái học sinh, cho bọn Lưu Thúc Kiệm 20 người đỗ, Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên, Hoàng Hiến, Nguyễn Thành đều dự đỗ”. Đầu thời Lê (Lê Thái Tổ), ông lại được bổ dụng chức Tể tửu Quốc tử giám. Cuối đời, Nguyễn Thành về nghỉ trí sĩ, ông mở trường dạy học, học trò của ông nhiều người đỗ đạt cao, được triều đình vời ra làm quan như Hoàng giáp Nguyễn Mậu, Thám hoa Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiễm, Tiến sĩ Nguyễn Công Định...

cần giao nhiệm vụ vận động nhân dân lập thành các đội quân tại chỗ sẵn sàng chiến đấu khi giặc Minh tràn vào nước ta. Đọc phòng tuyến sông Lô, Hồ Nguyên Trừng cho cắm cọc gỗ nhằm ngăn chặn những chiến thuyền của giặc. Tuy nhiên, thế giặc mạnh như chẻ tre và phần vì lòng dân ly tán, không tin tưởng nhà Hồ nên đội quân do Hồ Nguyên Trừng chỉ huy nhanh chóng bị giặc đánh tan rã. Nhà Hồ bị đánh bại, Hồ Nguyên Trừng cùng các tông thất nhà Hồ đã sớm trở thành “anh hùng di hận” và bị giặc Minh bắt sang Trung Quốc. Nguyễn Thành cũng không tránh khỏi bị bắt và bị giải về bắc quốc nhưng trên đường giải đi, bằng trí thông minh và tài dịch vận, Nguyễn Thành đã trốn thoát khỏi tay giặc, ông tìm đường trở về quê.

Nhà Minh đem quân sang cai trị nước ta, chúng uất hận vì từng bị nhà Trần đánh bại do vậy khi tràn sang cai trị nước ta, việc đầu tiên là chúng đổi tên Long Hưng thành phủ Trấn Man và xua quân tàn phá làng xóm cùng đốt tích nhà Trần trên đất Long Hưng. Biết tài năng Nguyễn Thành, nhà Minh cho người dụ dỗ, mua chuộc và cuối cùng ép buộc ông phải ra nhậm chức “phán sự” tại phủ Trấn Man. Thời bấy giờ, một đại quan triều đình mà phải làm chức “phán sự” được coi là một sự “sỉ nhục” nhưng thay vì chống lại Nguyễn Thành chấp nhận “hợp tác”, nhận chức quan nhỏ trong phủ lỵ cốt để an thân, chờ thời. Cái tên “Phán Lác” cũng bắt nguồn từ đó. Các nguồn khảo luận cho biết, thời còn ở Thượng xá sinh trong Quốc tử viện triều đình, Nguyễn Thành và Nguyễn

Trãi là đôi bạn thân. Khi Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa, Nguyễn Trãi đã tìm vào Lam Sơn, dự hội thề Lũng Nhai. Là bạn thân, Nguyễn Thành hay tin Nguyễn Trãi vào Lam Sơn tìm minh chủ, ông cũng bỏ chức phán sự ở phủ Trấn Man, tìm đường vào Lam Sơn theo Lê Lợi. Cũng vì có công lao trong việc phò giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh mà khi Lê Thái Tổ băng hà, triều đình đã tin nhiệm Nguyễn Thành viết diếu văn “Văn Thái tổ Cao hoàng đế”, còn người bạn thân Nguyễn Trãi trước đó được Lê Lợi giao viết “Bình Ngô Đại cáo” kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh. Điều đáng quan tâm là khi Lê Lợi lên ngôi, việc tu sửa Quốc tử giám nhằm chăm lo sự nghiệp giáo dục, quốc sách hàng đầu của một triều đình mới, Nguyễn Thành lại được bổ dụng giữ chức quan Tể tửu Quốc tử giám (Hiệu trưởng) rồi Thái tử tân khách (dạy con vua), điều này khẳng định công lao, đức độ và tài trí của Nguyễn Thành.

Tuy nhiên, con đường hoan lộ của Nguyễn Thành không thuận buồm, mát mái. Xét qua chính sử, đã sử thấy ông học hành tu dưỡng thời nhà Trần, đỗ Thái học sinh và ra làm quan thời nhà Hồ, hai lần làm quan Tể tửu thuộc hai triều đại (nhà Hồ và nhà Lê), hai lần tham gia khởi nghĩa chống giặc Minh (nhà Hồ và nhà Lê), hai lần bỏ triều đình về quê ẩn dật. Lần thứ nhất là vì nhà Minh kéo sang nhằm “phù Trần diệt Hồ” để cướp nước. Lần thứ hai vì môn sinh Lê Tử Dục đang học trong Quốc tử giám lêu lổng, phũ chú hoan dâm vợ lẽ người khác, vu cáo quan lại triều đình bị Quan tư đồ phát giác, ông liền đối bị triều đình quở trách nên bỏ về quê dạy học.

Quê gốc ông ở làng An Vinh, một làng cổ trù mật, ông không ở, ông tìm vùng đất bên cạnh làng đây lau lác. Là quan văn triều đình nhưng ông không ngại gian khổ, lội bùn phát lau lác, quật đất đắp bờ coi thông luồng lạch, tạo dựng cơ đồ mới, lập nên làng Lác. Ông dựng ngôi trường làng truyền dạy kiến thức cho con em dân nghèo, trong đó có nhiều người đỗ đạt. Theo nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, quá trình thâm nhập thực tế, nghiên cứu các văn bia còn sót lại ở làng An Vinh cùng các truyền ngôn về Nguyễn Thành cho biết, người mở làng Kim Bôi là ông “Phán Lác”, nhân dân nhớ ông là nhớ về làng Lác và chỉ biết Nguyễn Thành từng có thời gian giữ chức “phán xử” ở phủ Trấn Man thời thuộc Minh chứ không hề biết Nguyễn Thành từng làm quan Tể tửu Quốc tử giám qua hai triều đại phong kiến nhà Hồ và nhà Lê sơ. Bởi lẽ, Nguyễn Thành là người trọng chữ “trung”, cuộc đời ông sống thanh liêm, giản dị, vì thế mà ngay cả khi đang là trọng quan của triều đình, mỗi lần về quê ông đều khiêm nhường, không vòng lọng phò trương. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, khi Lê Thái Tông qua đời, Lê Nhân Tông lên ngôi đã có chiếu dụ Nguyễn Thành về triều bổ dụng nhưng ông ngẫm cảnh triều chính phức tạp lại thêm cái chết oan khuất của Nguyễn Trãi cùng nạn “tru di tam tộc” nên ông một mực dâng khải cáo từ.

Cha ông Nguyễn Thành do có công lao giúp họ tộc Trần ở Long Hưng dựng xây nghiệp đế nên một đời “án lộc” triều đình nhà Trần. Nguyễn Thành khi còn là Thượng Xá sinh Quốc tử viện đã rất buồn vì Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần nhưng ông vẫn dự thi Thái học sinh và đỗ đạt làm quan triều Hồ. Ông là đại quan tiên phong chống giặc Minh qua hai triều Hồ và Lê để rồi cuối đời “đau đầu” một nỗi niềm gửi gắm ý nguyện vào lớp học trò làm người phải giữ “lòng trung”.

TỔ CHỨC NGÀY HỘI...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách thôn Hòe Nha.

Chiều ngày 6/11, Ban công tác mật trận thôn Hòe Nha, xã Thụy Chính (Thái Thụy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) và khai trương nhà văn hóa kiểu mẫu. Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Xuân Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện Thái Thụy tới dự.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Ban công tác mật trận thôn Hòe Nha đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên nhân dân đoàn kết chấp hành nghiêm

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các tầng lớp nhân dân đã chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra; tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa... Năm 2021, năng suất lúa vụ mùa toàn thôn đạt trên 70 tạ/ha, thôn có trên 6ha ao hồ nuôi trồng thủy sản cho thu nhập 25 - 30 tấn cá/năm, có 13 gia đình trong thôn xây nhà mới trị giá từ 600 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/nhà. Các đoàn thể trong thôn đã tham gia hàng

trăm ngày công, trồng trên 2km đường cây bóng mát, xây dựng và hoàn thành nhà văn hóa kiểu mẫu với tổng số tiền 625 triệu đồng, tham gia ủng hộ 30 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, trên 90% người dân trong thôn tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch... 4 năm liên tục thôn đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Hòe Nha, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, chúc mừng những thành tích thôn đã đạt được. Đồng chí đề nghị Ban công tác mật trận thôn tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn Hòe Nha; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu của thôn.

TRỊNH CƯỜNG

TIẾP NHẬN 2 XE CỨU THƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng xe cứu thương cho tỉnh Thái Bình.

2 xe cứu thương do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng có tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là món quà thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm chung tay phòng, chống dịch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc trao tặng xe cứu thương góp phần giúp ngành Y tế Thái Bình có thêm phương tiện vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gửi lời cảm ơn, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương, trong đó có công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí mong muốn thời gian tới các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, trong đó có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục quan tâm, chia sẻ, góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị ngành Y tế sử dụng xe cấp cứu hiệu quả, phục vụ tốt công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Thúy Mai, Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiến Hải); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Phạm Hưng, Đắc Hà, Thanh Huyền, Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố); Nguyễn Xuân Hoàng (Cần Thơ); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Lê Hứa Huyền Trân, Nguyễn Thị Thắm (Bình Định); Tịnh Bình (Tây Ninh); Minh Thuận (Bạc Liêu); Võ Ngọt (Ninh Bình); Cao Văn Quyển, Tăng Hoàng Phi (Hà Nội); Trần Thị Thanh Tú (Phú Thọ); Lý Thị Minh Châu, Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Lê Viết Trí, Mai Mộng Tường (Đà Nẵng); Đinh Hạ (Nghệ An); Nguyễn Chí Ngoan, Huỳnh Thị Mộng Tuyền (Kiên Giang); Bùi Nhật Lai, Võ Thị Thu Hằng (Thái Nguyên)...

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), cộng tác viên Thanh Hoàng có bài: "Mốc son chói lọi nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam"; cộng tác viên Thúy Mai có thơ "Ngôi nhà mặt trận"... Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cộng tác viên Tịnh Bình có bài "Thầy tôi"; Xuân Nha có thơ "Thầy như ánh sáng trăng rằm";

Thúy Mai có thơ "Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên"; Ngọc Tuyền có thơ "Mái trường xưa"...

Chuẩn bị cho số báo tết 2022 và số xuân Nhâm Dần, cộng tác viên Cao Văn Quyển gửi các bài: "Khoảnh khắc ngọt ngào mùa xuân", "Hình tượng con hổ trong văn hóa dân gian", "Chuyện cốp trong nghệ thuật"; Trần Xuân Thụy có bài "Mầm chữ nghĩa", "Chữ Tâm"; Mai Mộng Tường gửi cộng tác nhiều câu đối tết...

Các lĩnh vực khác, cộng tác viên Vũ Đông có tin: Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND huyện Kiến Xương với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cộng tác viên Phạm Đông có tin: Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh tập huấn công tác đảng, công tác chính trị cho chính trị viên, chính trị viên phó ban CHQS các xã, thị trấn huyện Tiến Hải. Cộng tác viên Lại Hợp Khánh đưa tin: Chi đoàn Thanh niên Đôn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với các tay kéo của địa phương triển khai chương trình cắt tóc miễn phí cho 130 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tay kéo biên phòng" của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cộng tác viên Tô Hoàng đưa tin: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc; Đắc Hà có tin: Xét xử vụ án cướp giật tài sản tại huyện

Kiến Xương; Thanh Huyền có tin: Thu 297 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 tại huyện Kiến Xương; Đào Hạnh có tin: Thành phố Thái Bình khai mạc "Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh THCS" năm học 2021 - 2022. Viết về gương điển hình tiên tiến, cộng tác viên Trúc Lành có bài "Người giáo viên đam mê với môn thể dục".

Thời gian tới, đề nghị các cộng tác viên tập trung phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương mới ban hành và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó nhấn mạnh quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết; các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Phản ánh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021; việc gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông năm 2021 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Phản ánh các hoạt động hưởng ứng tháng

cao điểm "Vi người nghèo" năm 2021 (từ ngày 17/10 - 18/11/2021); hưởng ứng đợt vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 27/9 - 15/11/2021. Tập trung tuyên truyền việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhất là khi phát sinh các ca nhiễm trong cộng đồng; việc thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả đèn trời; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022... Phản ánh các hoạt động nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!